



สัมมนาสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2024

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2024 ปีที่ 58 ฉบับที่ 3144

อาทิตย์ที่ ๕ เทศกาลปัสกา ปี B

พระวาจา (ยน.15:1-8)



“ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”

หัวใจที่เปลี่ยน ‘หมาป่า’ ให้เป็น ‘แกะ’

ทำด้วยความยินดี ๒๐๒๔

ฝันที่ทำให้ฝันต่อ

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า”

ให้เป็น “แกะ”

“The dream that makes you dream”

A heart that transforms “wolves”
into “lambs”

โอกาสครบรอบ 200 ปี

ความฝันเก่าของ

ของคุณพ่อบอสโก

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นชาวสวน กิ่งก้านใดในเราที่ไม่เกิดผล พระองค์จะทรงตัดทิ้งเสีย กิ่งก้านใดที่เกิดผล พระองค์จะทรงลิด เพื่อให้เกิดผลมากขึ้น ท่านทั้งหลายก็สะอาดอยู่แล้ว เพราะวาจาที่เรากล่าวกับท่านทั้งหลาย จงดำรงอยู่ในเราเถิด ดังที่เราดำรงอยู่ในท่าน กิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ ถ้าไม่ติดอยู่กับเถาองุ่นฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้น เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าผู้ใดไม่ดำรงอยู่ในเรา ก็จะถูกโยนทิ้งไปข้างนอกเหมือนกิ่งก้าน และจะเหี่ยวแห้งไป กิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟและถูกเผา ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน ท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเถิด และท่านจะได้รับ พระบิดาของเราจะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ เมื่อท่านเกิดผลมาก และกลายเป็นศิษย์ของเรา”

คุณทัศนีย์ หมั่นมาก และ ลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

อเล็กซานเดอร์ สมชาย หมั่นมาก

จาก... เจ้าวัด

ถ้า... หล่นหาย

มีคำอ้างจนคุ้นหูว่า ท่านอยากได้สิ่งใดก็จงขอเถิด และท่านจะได้รับ
คำอ้างนี้ดูไพเราะน่าฟัง เพราะ...ฉันจะได้ทุกสิ่งทีฉันต้องการ
อนิจจา...มนุษย์มักเก็บจำสิ่งที่อยากฟัง และปล่อยลืมสิ่งที่ไม่อยากฟัง
พระวาจาจึงถูกคัดลอกเฉพาะประโยคหลังที่อยากฟัง และตัดทิ้งสิ่งที่ไม่อยากฟัง
...ประโยคแรกที่ลำบากและต้องลงทุนแรงถูกทำหล่นหาย
...ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน
ประโยค ถ้า...นี้ได้ถูกโยนทิ้งไปโดยไม่เจตนา

ในช่วงจังหวะเวลานั้น ที่มีหนี้สินท่วมตัว
ฉันร้องหาพระเจ้ามาช่วยปลดหนี้
...ในช่วงนั้นที่ฉันเจ็บป่วย ฉันร้องหาพระองค์มารักษาเยียวยา
และฉันก็ลืมประโยคแรกที่ว่า
...ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน

จริงซี...ถ้าฉันอยู่ในพระองค์ ฉันจะรู้ว่า ฉันควรจะขออะไร และจะขออย่างไร
ฉันจะไม่ด่วนสรุปว่าสิ่งที่ฉันอยากได้ เป็นสิ่งที่ฉันควรได้
ถ้าพระวาจาของพระองค์อยู่ในตัวฉัน ฉันจะเริ่มมองเห็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดที่ฉันจะสวดขอ
...มิใช่การเยียวยา...ความบรรเทา หรือทางออก
แต่...เป็นการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตฉัน

ในวันเวลาแห่งความทุกข์ยาก ...ขณะที่ฉันก้าวเดินทางผ่านเรื่องราวเลวร้าย
ฉันจะภาวนาขอให้ความสัมพันธ์ของฉันกับพระองค์เข้มขึ้น และเข้มแข็งขึ้น
...เพื่อว่าฉันจะได้สามารถเผชิญกับทุกสิ่งเหล่านั้น

ในการเดินทางชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน
ประโยค ถ้า...ที่มักหล่นหาย กลับกลายเป็นประโยคที่มีคุณค่าและน้ำหนัก
ถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในเรา และวาจาของเราดำรงอยู่ในท่าน
ท่านอยากได้สิ่งใดจงขอเถิด และท่านจะได้รับ *วู๋*

น. สาราจิตต์



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



เราเป็นเถาองุ่นแท้

ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย” (ยน 15:5) ชาวอิวเข้าใจภาพพจน์เรื่องเถาองุ่นเป็นอย่างดีว่าจำเป็นมากสำหรับกิ่งก้านในการเกิดผล หากกิ่งก้านใดไม่ติดต่อกับเถาย่อมขาดน้ำเลี้ยงและเหี่ยวแห้งไปในที่สุด

ส่วนที่ต้องเกิดดอกออกผลคือ “กิ่งก้าน” (ยน 15:2) ถ้ากิ่งก้านใดไม่เกิดผล มันจะถูกตัดทิ้งเสียจากลำต้น เพราะมันเพียงแค่น้ำเลี้ยงจากลำต้น แต่ไม่ยอมให้ผลอะไรตอบแทนเลย คริสตชนหลายคนเป็นอย่างนั้น บางคนมาร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์เพื่อรับอาหารฝ่ายจิตด้วยการรับฟังพระวาจาของพระเจ้า และรับศีลมหาสนิท บางคนอาจมาเพียงเพื่อทำตามกฎข้อบังคับของพระศาสนจักรที่ต้องมาร่วมมิสซาในวันอาทิตย์เท่านั้น ถ้าไม่มากก็กลัวจะเป็นบาป แต่เมื่อออกจากวัดไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของกลุ่มคริสตชนที่เขาเป็นส่วนหนึ่งหรือเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเลย สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือความจริงที่ว่า แม้แต่กิ่งก้านใดที่เกิดผลก็ยังต้องถูก “ลิด” (ยน 15:2) นั่นคือ ถูกตัดบางส่วนทิ้งไป เพื่อว่ามันจะแตกกิ่งใหม่และเกิดผลเพิ่มขึ้นอีก เราต้องถูกลิดด้วยการหลีกเลี่ยงหรือตัดสละค่านิยมที่ตรงกันข้ามกับค่านิยมของพระวรสาร และในเวลาเดียวกันเราต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าด้วย กระบวนการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญพรตภาวนา การปฏิเสธตนเอง และการควบคุมความปรารถนาตามธรรมชาติของตนเองด้วย

สิ่งหนึ่งเราต้องไม่ลืมคือ การเกิดผลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวของเราตามลำพัง แต่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตเป็นหลัก พระเยซูเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนว่า “กิ่งองุ่นเกิดผลด้วยตนเองไม่ได้ ถ้าไม่ติดต่อกับเถาองุ่นฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ ถ้าไม่ดำรงอยู่ในเราฉันนั้น” (ยน 15:4) ดังนั้นผลผลิตใด ๆ ที่ออกมาจากตัวเราจึงเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงกำลังทำงานในตัวเราและผ่านทางตัวเรา แน่หนอนผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ “ความรัก” ที่เรามีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันว่า “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35)

ในบทอ่านที่สองนักบุญยอห์นได้ย้ำความจริงนี้อีกครั้งหนึ่งว่า “นี่เป็นบทบัญญัติของพระองค์ คือให้เรารักกันดังที่พระองค์ทรงบัญญัติให้เรา” (1 ยน 3:23) ความรักดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลมปาก

แต่เป็นความรักด้วยการกระทำและด้วยความจริง (1 ยน 3:18) เมื่อถึงไม่สามารถแยกออกจากลำต้นฉันใด เราก็ไม่สามารถแยกออกจากพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิตได้ฉันนั้น ถ้าเราแยกตัวเอง ออกจากพระองค์ เราก็คงไม่ต่างจากกิ่งที่หักและตกลงมาจากต้นไม้ มีแต่จะเหี่ยวแห้งไป พระเยซูเจ้า ทรงบอกว่า “กิ่งก้านเหล่านั้นจะถูกเก็บไปทิ้งในไฟและถูกเผา” (ยน 15:6) การแยกตัวดังกล่าวนี้ ไม่ได้หมายถึงการอยู่ห่างจากพระองค์ฝ่ายกาย แต่เป็นการปฏิเสธที่จะนำแนวทางของพระเยซูเจ้ามาเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิตของเรา เป็นการปฏิเสธบ่อเกิดแห่งชีวิตซึ่งมีแต่จะนำไปสู่ความตาย

ให้เราแต่ละคนได้พิจารณาไตร่ตรองถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่ง ชีวิตของเราเป็นพิเศษ เราต้องสำนึกอยู่เสมอว่าชีวิตของเราไม่สามารถแยกออกจากพระองค์ได้ พระองค์ ทรงบอกเราอย่างชัดเจนว่า “ถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย” (ยน 15:5) ดังนั้น เราต้องพยายาม สุดความสามารถที่จะดำรงอยู่ในพระองค์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งและ ศูนย์กลางชีวิตของเรา พระองค์จะต้องมาก่อนทุกสิ่งในชีวิตของเราเสมอ และอย่าปล่อยให้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มาพรากเราจากพระองค์ได้

เมื่อพระเยซูเจ้าบอกว่าพระองค์เป็น “เกาฮ่อนแท้” พระองค์ต้องการบอกเราว่าการเติบโตของชีวิต ฝ่ายจิตนั้นมาจากพระองค์ เราได้รับพระพรพรทานที่จะทำให้เราเติบโตและเกิดผลจากการมีชีวิตที่สนิท สัมพันธ์กับพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทาง การมาร่วมมิสซาบ่อย ๆ เพื่อรับฟังพระวาจาของพระองค์ และรับศีลมหาสนิทซึ่งเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเรา ผ่านทางการภาวนา พระเยซูเจ้าได้ให้ แบบอย่างแก่เรา ด้วยการหาเวลาติดต่อกับพระบิดาเจ้าเสมอหลังภารกิจในแต่ละวัน การภาวนาจึงจำเป็น สำหรับเรา เพื่อเราจะเติบโตยิ่งขึ้นและเกิดผลอย่างอุดม



1. ข้าพเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตด้วยความรัก
2. ข้าพเจ้าจะสวดภาวนาด้วยความเชื่ออย่างสม่ำเสมอ
3. ข้าพเจ้าจะลิดตัวเองจากความเห็นแก่ตัว ความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย
ฝ่ายโลก



บทเรียนที่ไม่มีในตำรา

ที่มา... ฟ้าวิวัฒน์

ครั้งหนึ่งในยุคสามก๊ก ตอนขงเบ้งกรีธาทัพขึ้นเหนือบุกวุยก๊กครั้งแรก สมรภูมิจึง "เกเตง" คือจุดยุทธศาสตร์ที่จะเสียไปไม่ได้ "ม้าเจ๊ก" รับอาสาขอเป็นแม่ทัพ บุกไปประชันหน้ากับสุมาอี้ ภูน้อชื่อมากปัญญาแห่งวุยก๊ก ที่หวังจะเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์แห่งนี้เช่นเดียวกัน ม้าเจ๊กผู้นี้เข้าร่วมกับเล่าปี่ตั้งแต่สมัยเกิงจิ๋ว เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มักจะติดตามขงเบ้งไปทำศึกอยู่เสมอ ม้าเจ๊กมักมีแนวคิดดี ๆ ในการแก้ไขปัญหา แต่ก็มักจะเป็นแค่แนวคิด แต่หาได้มีผลงานเป็นรูปธรรมอันใด

ก่อนเล่าปี่เสียชีวิตเคยเตือนขงเบ้งเอาไว้ เล่าปี่ประเมินว่าม้าเจ๊กเป็นนักวิชาการที่พูดเกินตน พูดดีกว่าทำ ไม่สามารถรับผิดชอบการใหญ่ได้ เข้าหลัก "นักวิชาเกิน" ขงเบ้งแม้ชื่นชมม้าเจ๊กอยู่เสมอ แต่ในใจนั้นครุ่นคิดว่าการปกป้องเกเตงซึ่งเป็นงานสำคัญ อาจเกินความสามารถของม้าเจ๊ก ม้าเจ๊กรู้ดีว่าขงเบ้งไม่ไว้วางใจ 100% จึงขอเอาชีวิตของตนและคนในครอบครัวเป็นประกัน หากพลาดพลั้งไปยอมให้ประหารทั้งครอบครัว ม้าเจ๊กต้องการสร้างผลงาน จึงต้องดิ้นจะไปให้ได้ เมื่อลูกน้องสุดที่รักขอมมา ขงเบ้งจึงลองใจโอกาส ขงเบ้งจึงให้อองเป้งแม่ทัพที่มีการศึกษาน้อย แต่มากด้วยประสบการณ์ไปช่วยในฐานะรองแม่ทัพขงเบ้งหวังให้ "สายหน้างานจริง" อย่างอองเป้ง คอยเตือนสติ ม้าเจ๊ก "สายนักวิชาเกิน"

เมื่อม้าเจ๊กและอองเป้งยกทัพมาถึงเกเตง ม้าเจ๊กเล่นเกมแรกด้วยการส่งกองทัพให้ขึ้นไปตั้งค่ายบนเขาทันที คนประสบการณ์เยอะ แต่ความรู้น้อยอย่างอองเป้ง เมื่อฟังแนวคิดนักวิชาเกินผู้นี้ก็ไม่เห็นด้วยทันที เพราะการตั้งค่ายบนเขาเป็นพื้นที่อันตราย หากข้าศึกตัดทางลำเลียงหน้า กองทัพจะเกิดความปั่นป่วน เมื่อโอดล้อมทุกรอบด้านจากเชิงเขาจะทำได้เพียงรอวันตายเท่านั้น นักวิชาเกินอย่างม้าเจ๊กพูดทุกแห่งอ้างอิงมากล่าวถึง อ้างตามตำราพิชัยสงคราม 100% แต่ประสบการณ์ 0 ว่าการตั้งทัพในที่สูงสามารถบุกลงมาตีข้าศึกได้ตั้งห้าพัน หากแม่ทัพจะโอดล้อมทุกด้านและทหารอยู่ในสถานการณ์เป็นตายถือว่ายังเข้าทางตำรา เพราะจะสู้ตายบุกลงมาตีข้าศึกจนได้ชัยชนะ อองเป้งได้ฟังดังนั้นก็ถึงไปเสีย และส่ายหัวกับนักวิชาเกินหนุ่มผู้นี้ จึงขอแบ่งกำลังห้าพันแยกออกไปตั้งค่ายที่เชิงเขาอยู่อีกที่ เพื่อค้ำขันจะได้คอยช่วยเหลือกัน งานนี้สายวิชาเกินแบบม้าเจ๊กก็ยิ้มหัวเราะ แดมยังยกตนว่าขนาดตนเองขงเบ้งยังต้องขอความคิดเห็นอยู่บ่อยครั้ง มีหรือที่งานนี้จะพลาดพลั้งหากอองเป้งไม่เชื่อตนและงานนี้สำเร็จ อองเป้งจะไม่ได้รับความดีความชอบแม้เพียงน้อยนิด

เมื่อสุมาอี้ยกทัพมาถึง ก็เป็นดังที่อองเป้งคาดการณ์ สุมาอี้ยี้ให้ทหารรีบไปตัดทางลำเลียงหน้าของม้าเจ๊ก สร้างความปั่นป่วนแก่อองเป้งของม้าเจ๊กในขั้นแรก จากนั้นสั่งเตียวคับยกไปสกัดไม่ให้อองเป้งบุกเข้ามาช่วย แล้วให้กองทัพบุกล้อมม้าเจ๊กเอาไว้ทุกด้าน เมื่อถึงสถานการณ์จริง..ตำราของม้าเจ๊กกลายเป็นเพียงการรบในกระต๊อ หากใช้การรบบนสมรภูมิจริงไม่มีทหารผู้ใดกล้าจะบุกฝ่าลงมาตีตั้งที่ม้าเจ๊กว่า งานนี้ม้าเจ๊กพ่ายแพ้ย่อยยับ ยังดีว่าขงเบ้งส่งแม่ทัพเข้าไปช่วยม้าเจ๊กออกมาได้อย่างหวุดหวิด..จากความพ่ายแพ้ของสายทฤษฎีอย่างม้าเจ๊ก ทำให้การบุกวุยก๊กยกทัพขึ้นเหนือครั้งที่ 1 ของขงเบ้งมีอันต้องจบลงเพราะศิษย์รักของตนเอง พร้อมทั้งสั่งประหารม้าเจ๊กด้วยหน้าตา และนึกเสียใจที่ไม่ฟังคำเตือนของเล่าปี่ก่อนสิ้นใจ

การทำศึกหรือปฏิบัติงานจริงในกระต๊อ นั้น ไม่เหมือนการทำศึกหรือการทำงานบนหน้างานจริง ทฤษฎีที่นำมาปรับใช้ไม่ได้ ก็เหมือนแนวคิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง แม้แนวคิดดีแค่ไหน หากไม่คำนึงถึงความเป็นจริงแล้ว ก็เป็นเพียงแค่แนวคิดในอุดมคติ ในการทำงานจริงเราจึงควรมองรอบด้าน ปรับแนวคิดให้เข้ากับบริบทและสถานการณ์จริง เพราะหน้างานจริงมักมีสิ่งตำราไม่ได้บอกเกิดขึ้นอยู่เสมอ อย่านำความรู้ท่วมหัว แต่สุดท้ายเอาตัวไม่รอด เพราะโลกแห่งความจริงนั้นมีตัวแปรอื่น ๆ อยู่เสมอ และแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ในตำรา >>>



ประกาศ

สรุปข่าว



ด้วยใจรักคุณแต่คุณพ่อวัฒนา สีสาวรรณ

สภาอภิบาลวัด ๙ ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมแสดงความขอบคุณแต่คุณพ่อวัฒนา สีสาวรรณ สำหรับการอภิบาลดูแลสัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่งที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมส่งกำลังใจให้คุณพ่อสำหรับงานอภิบาลในสถานที่ใหม่ ใน วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2024 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.00 น.



วันศุกร์ต้นเดือน

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ใน วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 (วันศุกร์ต้นเดือน) เวลา 19.00 น. ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ตอนเช้ามีการส่งศีลมหาสนิทแก่ผู้เจ็บป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถมาวัดตามปกติ แต่สิ่งสำคัญขอให้แต่ละคนได้เตรียมตัวรับพระเยซูเจ้าอย่างพร้อมเพรียงด้วย



ฉลองวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลม

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.30 น. โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี



ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. ขอท่านได้เสนอวิงวอนสำหรับทุกคนรอบครวีให้อยู่เย็นเป็นสุข สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน



ข่าวมรณะ

ยอห์น บัปติสตา ประเสริฐ นีรันดรประเสริฐ พระได้รับไปเมื่อวันพุธที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2024 รวมอายุได้ 86 ปี

ครอบครัวได้นำศพของท่านมาตั้งสวดที่วัดเก่า และเมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน ค.ศ. 2024 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ได้มีพิธีมิสซาปลงศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด

ขอตำภาวนาอุทิศแด่พี่น้องของเราที่ได้จากไป

ทีละก้าวกับพระเยซู

✍️...ลูกรัก จงเข้ามาหาเราด้วยมือที่ว่างเปล่าและหัวใจเปิดกว้าง พร้อมจะรับพระพรมากมายจากเรา เรารู้ถึงความลึกและความกว้างของความต้องการของลูก หนทางชีวิตของลูกที่ยากลำบาก ทำให้ลูกเหนื่อยล้า ลูกรัก จงมาหาเราเถิด เพื่อเราจะได้เลี้ยงดูลูก อนุญาตให้เราเติมลูกให้เต็ม ด้วยการประทับอยู่ของเรา เราอยู่ในลูก และลูกอยู่ในเรา... ✨

ปฏิทิน พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	เมษายน - พฤษภาคม 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 28 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ คุณพ่ออันตอน ชูชาติ - ลูซีอา ลำปางค์ ประสูตร์แสงจันทร์ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ คุณชายเส็ง - คุณบุญจวน แซ่ลิ้ม - เทเรซา เกี้ยว สายพิรุณเพชร	คุณมณัญญา วัด ลูก - หลาน
จันทร์ที่ 29 19.00 น.	ระลึกถึง น.ภาวารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์ อุทิศแด่ ยอห์น ชลสิน มณีเนตร - ปู่ - ย่า และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง อุทิศแด่ เปาโล เทียนชัย - คุณอัมพร - อัลฟองโซ สมเกียรติ วีระกุล อุทิศแด่ ซีมอน หมง - อันนา หน่ายจี แซ่บู๊	น.น. ครอบครัววีระกุล คุณวิภาวัลย์
อังคารที่ 30 19.00 น.	น.บีโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา สุขสำราญสำหรับสุขภาพและกิจการ ครอบครัวคุณสมภพ แสงเทียน อุทิศแด่ เปโตร กิตติ ว่องวิทย์ อุทิศแด่ อากาธา ป้อ ชัยศิริ และวิญญาณในไฟชำระ	คุณเนงลักษณ์ คุณพิชัย - คุณเรวดี คุณพรทิพย์ แนบเนียน
พุธที่ 1 19.00 น.	น.โยเซฟ กรรมกร (วันแรงงานแห่งชาติ) อุทิศแด่ เปโตร เอ็ง ศรีประโมง - ยอห์น บอสโก สมเกษม เปรมอนันต์ อุทิศแด่ มาริอา รัชนี ตั้งสังฆกรรม (ตลอดเดือนพฤษภาคม) อุทิศแด่ โยเซฟ วิเชียร - โรซา วรณี ทรงเยาว์ศรี - อันตน วิชาญ ผ่องพูลใส อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง	คุณกสิณ - คุณวีราพร คุณสิงห์รัตน์ ตั้งสังฆกรรม ลูก - หลาน คุณศักดิ์ดา - คุณศรีสุดา
พฤหัสบดีที่ 2 19.00 น.	ระลึกถึง น.อาทานัส พระสังฆราชและนักปราชญ์ สุขสำราญสำหรับครอบครัว คุณวสุนธรา โรจนกาญจนานันต์ อุทิศแด่ เมลกีออร์ มนัส ทัพศาสตร์ (ครบ 53 ปี) อุทิศแด่ มาริอา สุวณีย์ - ดอมินิก ซาวีโอ ญัฐวัช ชิดเครือ - สกอลัสติกา พัชร ชิดเครือ	คุณอุมาพร คุณประกอบ - คุณสร้อยมุกข์ น.น.
ศุกร์ที่ 3 19.00 น.	ฉลอง น.ฟีลิป และ ยากอบ อัศวสาวก สุขสำราญสำหรับผู้สูงอายุ อุทิศแด่ เปาโล กุศล มหัทธมพงศ์ (ครบ 26 ปี) อุทิศแด่ มาริอา บุญช่วย งามวิสัย	กลุ่มผู้สูงอายุ หลาน ครอบครัวงามวิสัย
เสาร์ที่ 4 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา (วันฉัตรมงคล) สุขสำราญสำหรับสุขภาพและกิจการ ครอบครัวคุณสราวุธ แสงเทียน อุทิศแด่ มีคาเอล วินัย - โรซา พรทิพย์ สมศรี อุทิศแด่ อากาธา ประไพ ศรีสุกใส	คุณนงลักษณ์ บุตร - หลาน ครอบครัวศรีสุกใส